
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ 
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยสมาชิกฯ ได้ปรึกษาหารือในประเด็นเรื่องต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพ้ืนที่  
การสร้างจุดกลับรถ การขยายเขตไฟฟ้า การขุดลอกแหล่งน้้า ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นเช่น
น้้ามันและปุ๋ยแพง การปรับปรุงทางเท้า ปาล์มน้้ามันราคาตกต่้า งบประมาณเรื่องป่าชุมชน การขาดแคลนน้้า
เพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้ลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) การก้าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนกับที่ท้ากิน
ของราษฎร การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เงินค่าตอบแทน อสม. เงินชดเชยเยียวยาโรคลัมปีสกิน ปัญหาสินค้า
ราคาแพง การบริหารจัดการแหล่งน้้า การบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่มีเหตุพิเศษ ปัญหาเอกสาร
สิทธิในที่ดินท้ากิน การก่อสร้างประตูระบายน้้า ฯลฯ 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุมและได้ให้เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ 
ประจ้าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมและด้าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
 
 

  
ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒ 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ๒ คน คือ 

๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
แทนต้าแหน่งที่ว่าง คือ นายอิสรพงษ์  มากอ าไพ ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่  ๑ 
จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ 

๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
แทนต้าแหน่งที่ว่าง คือ นายสุรชาติ  เทียนทอง ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่  ๙ 
กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๒ คน คือ 

๑) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ นายนราพัฒน์  แก้วทอง 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล้าดับที่ ๒๗ พรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร แทน นายอภิชัย  เตชะอุบล ซึ่งขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗  
มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๒) ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ให้ นายภาคิน  สมมิตรธนกุล 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ล้าดับที่ ๒๖ พรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร แทน นายวิเชียร  ชวลิต ซึ่งขอลาออกจากต้าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน้า นายอิสรพงษ์  มากอ าไพ  นายสุรชาติ  
เทียนทอง  นายนราพัฒน์  แก้วทอง  และนายภาคิน  สมมิตรธนกุล  ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่  
ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
และปฏิบัติหน้าที่ได้ จ้านวน ๔๗๖ คน 

 
 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๒) 
เพ่ือขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้น้าร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระ 
ที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ซึ่ง นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
(ในระเบียบวาระท่ี ๖.๓) 

ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม 



๓ 
 

๒. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๒) 

๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่ง นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ  
และได้ส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี) 

 
 

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้ว ตามล้าดับ คือ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางสาวสิริกาญจน์   
สุวรรณจริตกุล และนายอภิชน  จันทรเสน ผู้แทนจากส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางรชนีกร  ด าเด่นงาม  
นายธีระศักดิ์  สีนา  และนางสาวสุชาดา  เหล่าพูลสุข ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค้าปรารภ แล้วเรียง 
ตามล้าดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพ่ือเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ  
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันด้าเนินการประชุม 
 มาตรา ๒  
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมธิการที่มีการแก้ไข) 
๓๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง 

 มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๑๐๑๖  
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๓๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น) ๖ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง  
๒ เสียง 
 มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๑๐๑๗  
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๙๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น) ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง  
๔ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  



๔ 
 

 มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๑๐๒๐/๑ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๙๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ เสียง 

 มาตรา ๘ แก้ไข (๑) ของมาตรา ๑๑๐๘ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๗๕ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น) ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 มาตรา ๙ แก้ไขมาตรา ๑๑๒๘ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๖๖ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น) ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง  
๑ เสียง 

 มาตรา ๑๐ แก้ไขมาตรา ๑๑๕๘  
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 
๒๖๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 

 มาตรา ๑๑ แก้ไขมาตรา ๑๑๖๒/๑ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๗๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 

 มาตรา ๑๒ แก้ไขมาตรา ๑๑๗๕ 
 นายปรีติ  เจริญศิลป์ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้ขอให้แก้ไขมาตรา ๑๑๗๕ กรณีการส่ง 
ค้าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ไปยังผู้ถือหุ้นให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบออก
ให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน ด้วย เพราะการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านโซเชียลมีเดีย ช่วยอ้านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือ
ได้รับทราบการประชุมใหญ่ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นและสมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนว่าการเรียกประชุม
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความทันสมัย ประหยัด และเป็นวิธีที่โฆษณาให้รับทราบได้ง่าย กรรมาธิการเสียงข้างมาก 
ได้ตอบชี้แจงการแก้ไขมาตรา ๑๑๗๕ ให้โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องพิจารณาเนื้อหาของมาตราอ่ืนใน
ลักษณะ ๒๒ บริษัทจ้ากัด ประเด็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมาย การแก้ไขให้ส่งค้าบอกกล่าว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยไม่ต้องประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยให้มีการแก้ไข) ๒๖๕ เสียง  
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับนายปรีติ  เจริญศิลป์) ๒๘๗ เสียง งดออกเสียง ๙ เสียง  
ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
  



๕ 
 

 มาตรา ๑๓ แก้ไขมาตรา ๑๑๗๘ 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 

๒๘๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง 

 มาตรา ๑๗ แก้ไขส่วนที่ ๙ การควบบริษัทจ ากัดเข้ากัน 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยให้มีการแก้ไข) ๒๙๔ เสียง  

ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๓๐๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

 มาตรา ๑๙ 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 

๓๐๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 

 มาตรา ๒๐ 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 

๓๐๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ เสียง 

 วาระท่ี ๓ 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๒๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 

 ข้อสังเกต 
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 

๒. ร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวสิริกาญจน์   
สุวรรณจริตกุล และนายอภิชน  จันทรเสน ผู้แทนจากส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นางรชนีกร  ด าเด่นงาม   
นายธีระศักดิ์  สีนา และนางสาวสุชาดา  เหล่าพูลสุข ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค้าปรารภ  
แล้วเรียงตามล้าดับมาตราจนจบร่าง และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เพ่ือเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญฯ 
  



๖ 
 

 มาตรา ๒ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไข) 
๒๗๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๑๐ เสียง 

 มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๒๔ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๒๙๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

 มาตรา ๕ แก้ไข (๔) ของวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ 
 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง (เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก) 
๓๐๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 

 วาระท่ี ๓  
ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 

ไม่มี ไม่ลงคะแนนเสียง ๗ เสียง 

๓. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระท่ี ๔.๓) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
และได้อนุญาตให้ นายอ านวย  ปะติเส ที่ปรึกษาประจ้าคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค้าปรารภ แล้ว
เรียงตามล้าดับมาตราจนถึงมาตรา ๒/๑ แก้ไขบทนิยามค้าว่า “น้้าตาลทราย” ในมาตรา ๔ (คณะกรรมาธิการ
เพ่ิมข้ึนใหม่) ซ่ึงคณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ “น้้าตาลทราย” หมายความว่า น้้าตาลไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด
ที่ผลิตได้จากอ้อย และให้หมายความรวมถึงน้้าอ้อยซึ่งได้จากการหีบอ้อยในกระบวนการผลิตของโรงงาน  
และน้้าอ้อยซึ่งเคี่ยวเป็นน้้าเชื่อมหรือรูปอ่ืนไม่ว่าจะใช้ในการผลิตน้้าตาลทรายหรือไม่ และในกรณีที่มีการน้า  
ผลพลอยได้มารวมเพ่ือค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทราย ให้หมายความรวมถึง 
ผลพลอยได้ด้วย 

นายโกศล  ปัทมะ  นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม  นายสมศักดิ์  คุณเงิน  นางสาวศิริกัญญา  
ตันสกุล กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น อภิปรายการสงวนความเห็นที่ขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า  
“ผลพลอยได้” ในมาตรา ๒/๑ เป็น “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน้้าตาล และให้หมายความรวมถึง 
ผลพลอยได้อ่ืนใดที่ได้จากการผลิตน้้าตาลทราย ซึ่งการก้าหนดบทนิยามดังกล่าว จะช่วยให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
และสร้างความเป็นธรมให้กับชาวไร่อ้อย เนื่องจากกากอ้อยและกากน้้าตาลมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น กากน้้าตาล 
สามารถน้าไปผลิตเป็นเอทานอล อาหาร เครื่องดื่ม กากอ้อยสามารถน้าไปผลิตกระแสไฟฟ้า เยื่อกระดาษหรือ
บรรจุภัณฑ์ อาจถูกน้าไปค้านวณรวมในราคาอ้อย โดยส่วนแบ่งระหว่างโรงงานและชาวไร่อ้อยให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายก้าหนด นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ขอให้แก้ไข
บทนิยามค้าว่า “ผลพลอยได้” หมายความว่า กากอ้อย กากน้้าตาล และให้หมายรวมถึงผลพลอยได้อ่ืนใด 



๗ 
 

ที่ได้จากการผลิตน้้าตาลทราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก้าหนด เนื่องจากคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทรายจะมีตัวแทนจากชาวไร่อ้อย โรงงาน และหน่วยราชการ เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขบทนิยามของ “ผลพลอยได้” กากอ้อยมีมูลค่า โรงงานน้้าตาล 
มีรายได้จากการขายกากอ้อยที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนได้ กากอ้อยสร้างรายได้ 
ให้กับโรงงานน้้าตาล สามารถวิจัยและพัฒนาผลิตเป็นเส้นใย (Fiber) ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นส่วนผสมในการผลิตไม้อัด  
ท้าบรรจุภัณฑ์ไบโอชานอ้อย รายได้จากกากอ้อยจึงควรน้ามาจัดสรรหรือแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวไร่อ้อยด้วย 
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างโรงงานน้้าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ส่วนกากน้้าตาลสามารถน้าไปเป็นวัตถุดิบ 
หรือขายให้ภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น น้าไปท้ายีสต์ ปุ๋ย แอลกอฮอล์ ประเด็นส่วนแบ่ง ๗๐:๓๐ ประเด็นการล็อบบี  
(Lobby) ประเด็นการค้านึงถึงผลประโยชน์และให้ความเป็นธรรมกับชาวไร่อ้อย 

กรรมาธิการเสียงข้างมากตอบชี้แจงโดยสรุป ผลพลอยได้คือสิ่งที่ได้จากกระบวนการผลิตน้้าตาล 
คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่ากากอ้อยเป็นผลพลอยได้จริง แต่คณะกรรมาธิการฯ ตกลงกันไม่ได้ เป็นปัญหา
ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจะแบ่งกันในสัดส่วนอย่างไร จะคิดค้านวณอย่างไร จะแบ่งปันรายได้กันในสัดส่วนอย่างไร 
สัดส่วน ๗๐:๓๐ ตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายว่าด้วยการแบ่งสัดส่วนแบ่งรายได้ของชาวไร่
กับโรงงานน้้าตาล ระบบการค้านวณราคาอ้อยด้วยระบบแบ่งผลประโยชน์ ๗๐:๓๐ เหมาะสมหรือไม่ หรือจะให้
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเป็นผู้พิจารณาก้าหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์ กรรมาธิการไม่มีตัวแทนจาก
โรงงานน้้าตาล ได้เชิญตัวแทนโรงงานมาเป็นที่ปรึกษา ตัวแทนโรงงานขอให้ตัดค้าว่ากากอ้อยออกไปก่อนเพ่ือให้
มีการเจรจาร่วมกัน การก้าหนดค้าว่ากากอ้อยไม่ได้ท้าให้แบ่งปันผลประโยชน์ได้ทันที จะต้องมีการเจรจากัน 
การเจรจาตกลงกันระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน จะน้ารายได้จากกากอ้อยมาคิดค้านวณทั้งหมดไม่ได้เพราะ
บางส่วนเป็นต้นทุนของโรงงาน การแบ่งปันผลประโยชน์จะต้องมีการออกกฎระเบียบ พิจารณาส่วนที่จะน้ามา
ค้านวณเป็นราคาอ้อยได้ การพิจารณากฎหมายของคณะกรรมาธิการฯ ค้านึงถึงผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
และโรงงานน้้าตาล ประธานคณะกรรมาธิการตอบชี้แจงเรื่องประโยชน์สาธารณะ โรงงานน้้าตาลแตกต่างกัน
ในเรื่องพ้ืนที่ เครื่องจักรและขนาดการผลิต ผลพลอยได้ของโรงงานน้้าตาล คือ กากน้้าตาล (Molasses) กากอ้อย 
หรือชานอ้อย และกากตะกรันกรองในเครื่องจักร ประเด็นที่ฝ่ายโรงงานไม่ร่วมเจรจาหรือพูดคุย จึงต้องเชิญ
ตัวแทนฝ่ายโรงงานเข้ามา กรรมาธิการพิจารณาอย่างรอบคอบ เรื่องการอุดหนุนผู้ส่งออก เรื่องการคิดอัตรา 
ค่าขนส่ง เรื่องการคิดอัตราการแปลงสภาพน้้าตาล 

จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๘ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


